



ฉบับที่ 12/2562

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยภาคเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากปาล์ม น้ำมัน และยางพาราเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัว อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวและการผลิตยังคงหดตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกลดลง สำหรับอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น ตามการใช้จ่ายในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวจากไตรมาสก่อนตามราคาอาหารสดที่ปรับสูงขึ้นมาก สำหรับอัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

มูลค่าการส่งออกหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.0 สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.9 จากเกือบทุกสินค้า โดยการผลิตเพื่อส่งออกยางพาราแปรรูปลดลงตามเศรษฐกิจของตลาดหลักจีนที่ชะลอตัว รวมถึงผลของฐานสูงจากการเร่งการส่งออกหลังสิ้นสุดมาตรการจำกัดส่งออกยางแห้งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีก่อน ด้านอาหารทะเลกระทบหดตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มกลับมาขยายตัวจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงการผลิตถุงมือยางขยายตัวต่อเนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ด้านการผลิตเพื่อส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปขยายตัวจากผลของฐานต่ำในปีก่อนที่จีนเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากโรงงานเป็นสำคัญ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.4 จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยนักท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่ำกว่าไทย สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงขยายตัวแต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินริงกิตอ่อนค่า ตลอดจนเศรษฐกิจภายในประเทศมาเลเซียยังไม่เข้มแข็ง

ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.9 เร่งตัวจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุกสินค้าเกษตรหลัก โดยปาล์ม น้ำมัน เร่งตัวสูงตามพื้นที่ให้ผลผลิต และปัจจัยชั่วคราวของฐานต่ำจากการเสื่อมฤดูกาลในปีก่อน ด้านผลผลิตยางพาราปรับเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ให้ผลผลิต ประกอบกับผลผลิตกุ้งขาวขยายตัวชะลอลง เนื่องจากเกษตรกรมีความกังวลในเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัด ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 1.1 แต่ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากราคายางเพิ่มขึ้นตามผลผลิตโลกที่ลดลงเนื่องจากเกิดโรคระบาดในประเทศอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันราคากุ้งขาวเพิ่มขึ้นจากผลผลิตในประเทศอินเดียได้รับผลกระทบจาก

พายุไซโคลนในเดือน พ.ค. ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมันยังหดตัวสูงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไทยและมาเลเซียอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 14.6

เครื่องจักรอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 และปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการใช้จ่ายในหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวดี ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนทรงตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวเล็กน้อย ขณะเดียวกันการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวตามยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อนอกภาคเกษตรที่ยังไม่เข้มแข็ง

เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.0 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่านำเข้าสินค้าทุนในอุตสาหกรรมนํ้ายางชั้น และไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการลงทุนภาคก่อสร้างที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายปูนซีเมนต์และพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการบริการในหมวดโรงแรม

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.6 ตามการลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 9.3 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 7.8 ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นอกจากนี้ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีการเบิกจ่ายลดลงจากงบกลางและงบกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่มในภาคใต้เป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**อยู่ที่ร้อยละ 0.62 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.40 ในไตรมาสก่อน ตามราคาอาหารสด โดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลจากอากาศร้อนจัดซึ่งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง สำหรับ **อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้ว**อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงจากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับจำนวนผู้มีงานทำที่ปรับฤดูกาลแล้วซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 **เงินฝาก**ทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.5 โดยเป็นการขยายตัวของเงินฝากจากส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้าน**สินเชื่อ**คงค้างทั้งระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากการรับโอนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อจากบริษัทในเครือ แต่หากไม่นับรวมรายการโอนดังกล่าว สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพียงเล็กน้อย สำหรับสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อประเภทเงินให้กู้ระยะยาวแก่เกษตรกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 สิงหาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4715

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th